

# พ่อเมืองถือฤกษ์ดี 15 พ.ย. บวงสรวงพ่อขุนเม็งราย

## เจ้าภาพถือฤกษ์ขอมมาพ่อขุนเม็งราย

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” พิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ จะมีขึ้นในช่วงเย็นวันที่ 18 พ.ย. 61 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย ล่าสุดเมื่อ 15 พ.ย. ที่ผ่านมา นายประจัญ ประจัญสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมทีมงาน ได้จัดพิธีบวงสรวงขอมมา “พ่อขุนเม็งรายมหาราช” เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่และนักกีฬา ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช บรรยากาศในพิธีบวงสรวงมี นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย, นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันทำพิธีถวายเครื่องราชสักการะบวงสรวง

สำหรับพิธีบวงสรวงจัดขึ้นเพื่อขอขมา และขอพรจากองค์พ่อขุนเม็งรายมหาราช อำนวยอายุชัยให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตั้งแต่ต้นจนจบ อีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาทุกคนที่เดินทางเข้ามาแข่งขันรวม 77 จังหวัด ซึ่งเป็นไปตามความเชื่อของชาวเชียงราย

## พ่อเมืองการันตีไทยทะลุ 40 ทอง

ขณะเดียวกัน นายประจัญ ประจัญสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย พ.ต.อ. ภูมิปัญญา นวตระกูลพิสุทธิ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรเชียงราย และ นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย จัดแถลงข่าวความพร้อมในการจัดการแข่งขัน “เจียงฮายเกมส์” ที่ลานด้านหลังศาลากลางจังหวัด (ติดริมแม่น้ำกก) ในช่วงเช้าวันเดียวกัน

นายประจัญ ประจัญสกุล เผยว่า ตนคาดหวังว่าเชียงรายจะสามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้มากกว่า 40 เหรียญทอง ส่วนนักกีฬาที่ได้เหรียญรางวัลในอันดับ 1 ถึง 3 ตามชนิดกีฬาต่างๆ ขอให้ภาคภูมิใจได้เลย เพราะทุกคนจะได้รับเหรียญที่ออกแบบโดย อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ

“บนเหรียญจะมีการมอบลายเซ็นให้กับนักกีฬาที่ได้เหรียญทุกคน ส่วนในพิธีเปิดวันที่ 18 พ.ย. นี้ เรามีการเตรียมตัวและซักซ้อมกันมาอย่างต่อเนื่อง จึงประกาศได้เลยว่า พร้อมอย่างมาก ซึ่งในขั้นตอนนี้ อ.เฉลิมชัย เป็นผู้ควบคุมการแสดง

ทั้งหมดด้วย”

## ปลอดภัยแน่ระดับ ตร.-ทหารดูแล

พ่อเมืองเชียงรายกล่าวปิดท้ายถึงความพร้อมในด้านสนามแข่งขันว่า สนามส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเป็นหลัก โดยมีบางสนามอยู่ที่ จ.เชียงใหม่ และ จ.พะเยา ซึ่งจากการตรวจทุกสนามมีความพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์ ที่จะใช้ในการจัดชิงชัยในทุกชนิดกีฬา

“นอกจากนี้ เราได้เตรียมการเรื่องความปลอดภัยและการจราจร เพื่อไม่ให้เกิดการจราจรติดขัดในทุกเส้นทางระหว่างแข่งขัน รวมถึงพิธีเปิดและปิดการแข่งขัน โดยได้ขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย พร้อมอาสาสมัครรักษาดินแดน และเจ้าหน้าที่ทหารจังหวัดทหารบกเชียงรายมากกว่า 1,000 นาย มาคอยอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย”

## เตรียมพร้อมแพทย์และสาธารณสุข

น.พ.ศ.เทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายเปิดเผยว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหน่วยบริการสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน ได้จัดเตรียมความพร้อมในการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขช่วงของการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 ดังนี้ เปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขเป็นศูนย์บริหารจัดการทีมด้านการแพทย์ ด้านสาธารณสุข การประสานงาน การสื่อสาร และการจัดเก็บรายงานผลการปฏิบัติการ ณ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย โดยกำหนดเปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย. จนกว่าการแข่งขันกีฬาจะแล้วเสร็จ และให้ทีมปฏิบัติการด้านการแพทย์จากทุกสนามการแข่งขันรายงานผลการปฏิบัติงานทุกวัน ผ่านระบบ online ต่างๆ เช่น google form แอปพลิเคชันไลน์ ให้โรงพยาบาลทุกแห่งเตรียมความพร้อมรองรับผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชม.

## ตั้งรพ.สนามรับมือกรณีฉุกเฉิน

จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย, องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีทีม



**ถือฤกษ์ดี** ประจัญ ประจัญสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำทีมงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีบวงสรวงขอมมา “พ่อขุนเม็งรายมหาราช” เพื่อสร้างกำลังใจก่อนมหกรรมกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 ตามความเชื่อของชาวเชียงราย ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช จ.เชียงราย เมื่อ 15 พ.ย. 61

แพทย์ บุคลากรด้านการแพทย์ให้บริการตลอดการ  
แข่งขัน จัดทีมหน่วยปฐมพยาบาลประจำสนามการ  
แข่งขันทุกสนามและทุกชนิดกีฬา จำนวน 54 ทีมมี  
ทั้งหน่วยบริการระดับสูง ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล  
บุคลากรด้านการแพทย์ และทีมระดับพื้นฐาน  
ประกอบด้วย พยาบาล บุคลากรด้านการแพทย์ รด  
ปฏิบัติการ ยา เวชภัณฑ์ ตลอดการแข่งขันกีฬา

นพ.ทศเทพ บุญทอง กล่าวต่อว่า การ  
ดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ได้รับการ  
ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงาน องค์กร  
ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ได้  
กำหนดให้ทีมผู้บริหารได้ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม  
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในทุกสนามการแข่งขัน  
เพื่อสร้างขวัญและเป็นกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน และ  
จัดเตรียมจุดปฐมพยาบาล ทีมกู้ชีพ พร้อมรถ  
พยาบาล ระบบการส่งต่อผู้ป่วยไว้สำหรับผู้เจ็บป่วย  
ฉุกเฉินให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล และเป็น  
มาตรฐานเดียวกันในทุกสนามการแข่งขันด้วย หาก  
พบการเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถแจ้งได้ที่ 1669  
ตลอด 24 ชั่วโมง

## ลุ่มตรวจน้ำ-อาหารป้องกันโรค

นอกจากนี้จัดทีมปฏิบัติการด้าน  
สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมและเหตุรำคาญ ดำเนิน  
การสำรวจด้านสิ่งแวดล้อมที่พิกและสนามการ  
แข่งขัน การจัดหาชุดทดสอบน้ำดื่มเพื่อใช้ทดสอบ  
น้ำดื่มช่วงก่อนและระหว่างการแข่งขัน ทีมเฝ้าระวัง  
ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ได้ดำเนินการสุ่ม  
สำรวจลูกน้ำยุงลาย พันเคมีกำจัดยุงลาย บริเวณ  
ศูนย์แข่งกีฬา และที่พิกนักกีฬา 57 แห่ง สนับสนุน  
สนุนสเปรย์พ่นยุงชนิดกระป๋อง และยาทากันยุงแก่  
นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ในที่พักนักกีฬา

รวมถึงทีมเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  
ดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ  
สำรวจสถานประกอบการร้านอาหารตามเกณฑ์ คลื่น  
ฟูตส์ กู๊ด เทส และจัดทำทำเนียบร้านอาหารที่ผ่าน  
เกณฑ์ฯ เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ และเว็บไซต์เชียงใหม่-  
รายเกมส์ (<http://www.chiangraigames.com>)  
ลุ่มตรวจตัวอย่างอาหารและน้ำ และให้ความรู้แก่ผู้  
ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่ที่มีการแข่งขันกีฬา  
และบริเวณใกล้ที่พักนักกีฬา